



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24 / 2563)

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบร่วมทุน

.....

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 157/2562) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ได้ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกคณาจารย์ที่ได้รับทุนฯ แบบร่วมทุน (joint funding) เรียบร้อยแล้ว โดย บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนเงินทุน 50 % และ คณะวิชาที่ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาสังกัด สนับสนุนเงินทุน 50 % ของเงินทุนที่อนุมัติ ผลการพิจารณาทุนดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	คณะ	ชื่อโครงการวิจัย	อนุมัติ	
				โท	เอก
1	ผศ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิตติสกุล	เกษตรศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และความถี่ของการรดน้ำเชื่อมต่อ คุณภาพและอัตราการผสมติดของโกโก้พื้นเมืองที่เลี้ยงภายใต้สภาพ อากาศร้อนชื้น	1	-
2	ผศ.ดร.สุภัทรี อิศรางกูร ณ อยุธยา	เกษตรศาสตร์	การศึกษาสาเหตุของอาการหน้ายางแห้ง และเปลือกแตก ใน ยางพาราสายพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251	1	-
3	รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา	เทคนิคการแพทย์	การล้มซ้ำและการล้มที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสัน หลังที่ต้องใช้รถเข็นนั่ง: อุบัติการณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการทำนาย โดยการทดสอบทางการเคลื่อนไหว	1	-
4	รศ.ดร.ศิริพร ประจวิทยา	เทคนิคการแพทย์	กลุ่มโปรตีนที่สัมพันธ์กับกรดน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี	1	-
5	อ.ดร.ฉัตรชัย พิมพ์ศักดิ์	เทคนิคการแพทย์	การศึกษาระดับแรงดันบวกขณะหายใจออกที่เหมาะสม สำหรับการ เปิดท่อลมเพื่อส่งเสริม การระบายอากาศและระบายเสมหะที่สัมพันธ์ กับระดับความรุนแรงของการอุดกั้นทางเดิน หายใจและปัจจัยร่วม อื่นๆ ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหอบหืดอุดกั้นเรื้อรัง	1	-
6	รศ.ดร.พรรณี ปิงสุวรรณ	เทคนิคการแพทย์	การทำงานของกล้ามเนื้อขาด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อระหว่าง การ เดินบนบกและในน้ำของผู้ป่วยสมองพิการประเภทหัดเกร็ง	-	1
7	ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ	เทคนิคการแพทย์	การพัฒนาวิธีการรักษาสองทิศทางในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบัดงอมใน ผู้สูงอายุ	-	1
8	ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร	เทคโนโลยี	การสร้างนวัตกรรมอาหารสุขภาพจากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ที่ ผลิตภัณฑ์	-	1

ที่	ชื่อ - สกุล	คณะ	ชื่อโครงการวิจัย	อนุมัติ	
				โท	เอก
9	ผศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์	แพทยศาสตร์	การประยุกต์ใช้สารยับยั้งกระบวนการไซอะลิเลชันเพื่อควบคุมการสร้างเมลานิน: กระทบทศน์ใหม่เพื่อการจัดการความผิดปกติในการสร้างเม็ดสี	-	1
10	รศ.ดร.พวงรัตน์ ภัคดิโชติ	แพทยศาสตร์	การตรวจสอบกลไกด้านความดันเลือดสูงของสารเจนิสทีนในหนู แร่รูปแบบความดันเลือดสูง	-	1
11	รศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์	แพทยศาสตร์	การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื่อมมาลาเรียในผู้ป่วยที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำและในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการโดยวิธีทางชีวโมเลกุล	-	1
12	อ.ดร.สุกัญญา เลือง	แพทยศาสตร์	การพัฒนาและผลิตเลคติน <i>Butea Monosperma</i> Agglutinin สายผสมด้วยวิธี Recombinant Lectin Technology เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี	1	-
13	ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต	เภสัชศาสตร์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อใช้คลายเครียดและซึมเศร้าจากการได้รับความเครียดอย่างอ่อนเรื้อรัง	1	-
14	ผศ.ดร.สมนึก วรวิเศษ	วิทยาศาสตร์	กราฟเพปบลิ้งที่สัมพันธ์กับข้อคาดการณ์ของเกรแฮม	-	1
15	ผศ.ดร.จุฑาพร แสงแก้ว	วิทยาศาสตร์	การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยอาหารรากากูภายใต้แสงอาทิตย์ และเพิ่มมูลค่า ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต	-	1
16	ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราชภูร์ภักดี	วิศวกรรมศาสตร์	การกำจัดสารไฮยาโนทอกซินในน้ำประปาด้วยกระบวนการแควคู อัมอัลตราไวโอเลทร่วมกับคลอรีน	-	1
17	ผศ.ดร.สุชังคณา แกลงกันท์	วิศวกรรมศาสตร์	การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบนาโนไฮบริดอะลูมิเนียม/ซิลิคอนคาร์ไบด์/กราไฟต์ โดยเทคนิคโลหะผงวิทยา	-	1
18	ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์	สังคมศาสตร์ บูรณาการ	แนวทางการพัฒนาการเลือกซื้อสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	-
				8	10

เงื่อนไขการรับทุน ฯ

ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นสามารถแจ้งชื่อนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 157/2562 เพื่อรับทุน ฯ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นหรือปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการแจ้งชื่อก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ (อ้างอิงตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) โดยแนบแบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อรับทุน ฯ ตามเงื่อนไขในประกาศ ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะสุน)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย